

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ

การศึกษาด้านทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหลของวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษา กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสูง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านทุนและผลตอบแทนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหลของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสูง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม รองประธาน เหนียวุฒิกองงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การศึกษากครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงนำข้อมูลที่ได้นำมาทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในรูปของการวิเคราะห์ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return: IRR) ดัชนีความสามารถในการทำกำไร (Profitability Index : PI) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)

สรุปผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสูง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสูง เป็นกลุ่มสตรีทอผ้า ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสตรีที่มีฝีมือในการทอผ้าลายน้ำไหล ซึ่งต้องการอาชีพเสริมจากอาชีพเกษตรกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 สมาชิกเมื่อเริ่มตั้งกลุ่มมีจำนวน 30 ปัจจุบันมีจำนวน 86 คน

เงินทุนเริ่มแรกของกลุ่มได้รับสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในการดำเนินการ นอกจากนี้ในแต่ละปียังมีการระดมทุนจากสมาชิกอีกหุ้นละ 100 บาท โดยไม่มีการกู้ยืมจากบุคคลภายนอกหรือองค์กรใด ผ้าทอที่สมาชิกทำขึ้น จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลัก 8 ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าคลุมเตียงคู่ ผ้าคลุมเตียงเดี่ยว ผ้าปูพื้น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดเท้า ผ้ารองจาน ผ้าม่านหน้าต่าง และผ้าม่านประตู ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในครัวเรือนทั่วไป มีลวดลายเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านคือลายน้ำไหล ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion) ปี พ.ศ. 2546, ปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2549

2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหล

ต้นทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหลจะแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างโรงเรือน บ่อข้อมสี และ อุปกรณ์ในการทอผ้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน เงินเดือน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าซ่อมแซม และวัสดุอุปกรณ์ใช้ไป ในปีแรกกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเท่ากับ 376,466.67 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เท่ากับ 705,195.44 บาท ค่าใช้จ่ายในการลงทุนตั้งแต่ปีที่ลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่ 10 เท่ากับ 467,066.67 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีที่ลงทุนเริ่มแรกจนถึงปีที่ 10 เท่ากับ 7,721,693.32 บาท

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหล

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหล ปี พ.ศ. 2550 แยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ดังนี้ ผ้าคลุมเตียงคู่ มีรายได้เท่ากับ 176,000.00 บาท ผ้าคลุมเตียงเดี่ยว มีรายได้เท่ากับ 96,000.00 บาท ผ้าปูพื้น มีรายได้เท่ากับ 140,400.00 บาท ผ้าปูโต๊ะ มีรายได้เท่ากับ 96,000.00 บาท ผ้าเช็ดเท้า มีรายได้เท่ากับ 72,000.00 บาท ผ้ารองจาน มีรายได้เท่ากับ 28,800.00 บาท ผ้าม่านหน้าต่าง มีรายได้เท่ากับ 86,400.00 บาท ผ้าม่านประตู มีรายได้เท่ากับ 84,000.00 บาท รวมรายได้เท่ากับ 779,600.00 บาท รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีจากปีฐาน ตลอดระยะเวลา 10 ปี ได้รับเท่ากับ 9,805,725.02 บาท ผลตอบแทนของการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหล พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 7.75 เท่ากับ 528,861.94 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return: IRR) มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 35.66 ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 7.75 มีดัชนีความสามารถในการทำกำไร เท่ากับ 4.54 และใช้ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ประมาณ 3 ปี 6 เดือน

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของกลุ่ม

ปัญหาของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสูง

1. ด้านการจัดหาวัตถุดิบ คือ ขาดแคลนวัตถุดิบ ไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่น ทำให้ไม่ทันต่อการผลิต ในการสั่งซื้อจะต้องซื้อในปริมาณที่มาก ผู้ขายจึงจะขนส่งมาให้ที่กลุ่ม
2. ด้านกรรมวิธีการผลิต สมาชิกทอผ้าในกลุ่มจะคุ้นเคยกับวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม เมื่อมีลวดลายหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้น ทำให้การเรียนรู้ช้า

3. ด้านการจัดจำหน่าย ผลผลิตที่ได้จากการทอผ้าลายน้ำไหล จะจำหน่ายให้กับลูกค้ารายเดิม จึงไม่สารรถต่อราคาได้

4. ด้านการจัดการ การบริหารงานของกลุ่ม จะมีประธานกลุ่มเป็นผู้ดำเนินงานทุกอย่าง สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมกันน้อย

ข้อเสนอแนะของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสูง

รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหล ให้เพียงพอกับความต้องการจำหน่าย และสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีทอผ้า ให้แก่สมาชิก เพื่อให้มีการทอผ้าลายน้ำไหลที่เป็นมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

1. ควรมีการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกฝ้ายเอง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีอาชีพเกษตรกร และมีความรู้ด้านการปลูกฝ้ายมาแต่ดั้งเดิม จะทำให้วัตถุดิบมีคุณภาพมากขึ้น และเป็นการเพิ่มอาชีพให้กับครอบครัวของสมาชิก
2. ควรมีการจัดอบรมด้านเทคนิคการทอผ้าให้กับสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัยและง่ายขึ้น
3. ทางกลุ่มควรมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการทอผ้า เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่แข่งขันกับสินค้าอื่นได้
4. ควรมีการหาตลาดใหม่อยู่เสมอ เช่น การรับคำสั่งซื้อจากธุรกิจที่นำไปใช้ในการตกแต่ง ประเภท ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปา เป็นต้น
5. ทางราชการควรให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เพียงพอกับการผลิต